

ฮิลตันเวลด์ไวด์ประกาศแต่งตั้ง มร. รูดอล์ฟ โทรส ต์เลอร์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป โรงแรมฮิลตัน

พัทยา

พัทยา ประเทศไทย - 16 ตุลาคม 2556 - ฮิลตัน เวลด์ไวด์ ประกาศแต่งตั้ง มร. รูดอล์ฟ โทรสต์เลอร์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป โรงแรมฮิลตัน พัทยา มีผลตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมี มร. รูดอล์ฟจะรายงานตรงต่อ มร. เดิร์ค เดอ ไคเปอร์ ผู้จัดการทั่วไปส่วนภูมิภาค ประเทศไทย รวมทั้งจะรับผิดชอบหน้าที่บริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา โรงแรมดีไซน์ทรูที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศและนานาชาติมาแล้วอย่างมากมาย



“รูดอล์ฟ โทรสต์เลอร์ ถือเป็นอีกหนึ่งบุคคลคุณภาพของฮิลตัน เวลด์ไวด์ ประสบผลสำเร็จและมีประสบการณ์การบริหารงานโรงแรมในเครือฮิลตันมานาน มีเครือข่ายที่เข้มแข็งในออสเตรเลีย ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักรและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปเอเชีย เขามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของบุคลากรในองค์กร มีองค์ความรู้ที่เสริมสร้างจากประสบการณ์การบริหารงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการมายาวนาน กระผมเชื่อว่าการได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ที่โรงแรมฮิลตัน พัทยา จะเป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนโรงแรมฯ ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มีการให้บริการแก่ลูกค้าอันยอดเยี่ยมให้เกิดการพัฒนาอื่น ๆ ขึ้นไป ภายใต้การบริหารงานของรูดอล์ฟ โทรสต์เลอร์ จะทำให้โรงแรมฮิลตัน พัทยา เป็นอีกหนึ่งบรรทัดฐานของโรงแรมหรู ดีไซน์โดดเด่นในประเทศไทยและก้าวขึ้นสู่โรงแรมหรูระดับท็อปคลาสของทวีปเอเชียต่อไปในอนาคตอันใกล้” มร. เดิร์ค เดอ ไคเปอร์ ผู้จัดการทั่วไปส่วนภูมิภาค ประเทศไทยกล่าว

มร. รูดอล์ฟ โทรสต์เลอร์ เกิดที่สาธารณรัฐออสเตรเลีย มีประสบการณ์สายงานโรงแรมอันยาวนานในหลากหลายประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และหลาย ๆ ประเทศในทวีปเอเชียกว่า 20 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญทั้งทางสายงานด้านอาหารและเครื่องดื่ม การเงินการบัญชีและการปฏิบัติการโรงแรม โดยก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้ง มร. รูดอล์ฟ โทรสต์เลอร์ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป โรงแรมฮิลตัน โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา

“กระผมรู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับภารกิจในการนำทีมบริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยาแห่งนี้ และจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดโดยจะนำโรงแรมฯ ให้ก้าวเข้าสู่ระดับเวลด์คลาสโดยมุ่งมองทั้งทางด้านความเป็นโรงแรมดีไซน์ทรู ที่ให้บริการได้อย่างยอดเยี่ยม

เยี่ยมแก่นักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม ที่มองหาประสบการณ์แบบเหนือระดับ” มร. รูดอล์ฟ โทรสต์เลอร์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมฮิลตัน พัทยา กล่าว

โรงแรมฮิลตัน พัทยาเป็นหนึ่งในโรงแรมและรีสอร์ทของฮิลตันเวิลด์ไวด์ในประเทศไทย โรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้บริการห้องพักวิวทะเลพัทยาพาโนรามา 302 ห้อง เป็นโรงแรมที่โดดเด่นด้วยการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว บนทำเลทองใจกลางเมืองพัทยา ด้วยตัวอาคารสูง 34 ชั้น ตั้งอยู่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ซึ่งเป็นศูนย์การค้าครบวงจรบนชายหาดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอบล้อมด้วยทัศนียภาพอันงดงามของชายหาดพัทยาและชายฝั่งทะเลอ่าวไทยทั้งทางด้านทิศเหนือและทิศใต้

โดยในปัจจุบัน ฮิลตัน เวิลด์ไวด์ บริหารโรงแรมและรีสอร์ท 9 แห่งในประเทศไทย อาทิ โรงแรมฮิลตัน พัทยา โรงแรมมิลเลนเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ทแอนด์สปา ฮิลตัน ภูเก็ต อาร์เคเดีย รีสอร์ทแอนด์สปา โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ โรงแรมคอนราด เกาะสมุย โรงแรมดับเบิลทรี รีสอร์ท บาย ฮิลตัน ภูเก็ต หาดสุรินทร์ โรงแรมดับเบิลทรี บาย ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ และโรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยฮิลตัน เวิลด์ไวด์กำลังจะเปิดให้บริการอีกหนึ่งโรงแรมหรูในเครือซึ่งก็คือ โรงแรมวอลด์ดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ ภายในปี 2558

สามารถดูข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดให้บริการโรงแรมและรีสอร์ทในเครือฮิลตัน ได้ที่ <http://news.hilton.com/openings> หรือดูแผนที่และแผนการเปิดให้บริการโรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ ได้เช่นกัน ที่ <http://news.hilton.com/map>